

Số: 340 /UBND-NN

Triệu Sơn, ngày 21 tháng 02 năm 2020

V/v tăng cường thực hiện các
biện pháp phòng, chống bệnh
Đại trên động vật.

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Trong những năm vừa qua tình hình bệnh đại trên cả nước diễn biến rất phức tạp. Trên địa bàn tỉnh, trong năm 2019 và đầu năm 2020 đã xảy ra một số trường hợp chó mèo mắc bệnh Đại cắn người dẫn đến tử vong, đặc biệt ở các huyện có tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho đàn chó, mèo thấp; trong năm 2019 đã có 11.197 người bị chó mèo cắn và phải đi điều trị dự phòng. Nguyên nhân chủ yếu xảy ra bệnh đại là do đàn chó nuôi không được tiêm phòng bệnh Đại triệt để, nhiều nơi tiêm phòng đạt tỷ lệ thấp. Hiện tượng chó nuôi thả rông chưa được quản lý dẫn đến nhiều người bị chó cắn; một số người bị chó cắn không đến các cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng, do đó bị phát bệnh Đại và tử vong. Trong thời gian tới là thời điểm giao mùa nên nguy cơ bệnh đại bùng phát lây lan là rất cao.

Để chủ động ngăn chặn có hiệu quả bệnh Đại bùng phát trên địa bàn huyện, hạn chế thấp nhất số người tử vong do bệnh đại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo an sinh xã hội. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống bệnh Đại được quy định tại Luật Thú y; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Nông nghiệp PTNT và Bộ Y tế; Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2020 của UBND huyện về Kế hoạch "Phòng, chống dịch bệnh động vật và tiêm phòng vacxin gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện năm 2020".

2. Tập trung thực hiện rà soát, thống kê, quản lý số lượng chó, mèo nuôi trên địa bàn; tiêm phòng vắc xin Đại cho đàn chó mèo nuôi triệt để phải đạt 100% diện tiêm; nếu các xã, thị trấn để xảy ra tình trạng chó mèo mắc bệnh Đại cắn người, gây tử vong thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và pháp luật; đối với các trường hợp cố tình không thực hiện việc tiêm phòng phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

3. Phân công lực lượng tăng cường giám sát đến tận thôn, xóm để phát hiện sớm bệnh Đại trên động vật, có biện pháp xử lý, ngăn chặn và khống chế dịch bệnh kịp thời; tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển, buôn bán chó, mèo theo đúng quy định; nghiêm cấm việc vận chuyển, giết mổ chó, mèo nghi mắc bệnh Đại và ôm, chết không rõ nguyên nhân.

4. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến người dân về tính chất nguy hiểm của bệnh đại, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh đại và các biện pháp phòng, chống bệnh hiệu quả; công khai địa chỉ các cơ sở y tế và hướng dẫn người bị chó cắn đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, ngăn ngừa tử vong do bệnh Đại.

Thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giám sát, phát hiện, thông báo cho cơ quan thú y và y tế các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh dại để xử lý kịp thời. Yêu cầu chủ vật nuôi cam kết không thả rông chó; đeo rọ mõm cho chó khi đưa ra nơi công cộng, có dây xích và có người dắt; thực hiện nghiêm túc lịch tiêm phòng vắc xin Dại của xã, thị trấn.

5. Chỉ đạo thực hiện việc bắt giữ, thông báo, xử lý đối với chó thả rông ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu đô thị theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016; chỉ đạo các lực lượng chức năng của xã, thị trấn tăng cường tuần tra, bắt giữ chó thả rông và xử lý theo quy định.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NN.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Xuân Dương